

เรื่อง ประเพณีไหลเรือไฟ

รายละเอียด



ประเพณีไหลเรือไฟ เป็นประเพณีของชาวอีสาน ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “เฮือไฟ” จัดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออุทิศถวายพระพุทธรูปของพระเจ้า ๓ ริมฝั่งแม่น้ำนันทิ โดยมีประวัติความเป็นมาดังนี้ กล่าวคือพระพุทธรูปเจ้าเสด็จไปฝั่งแม่น้ำนันทิ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพญานาค พระพุทธรูปก็ได้แสดงธรรมเทศนาโปรดพญานาคที่เมืองบาดาล และพญานาคได้ทูลขอพระพุทธรูปประทับรอบพระบาทไว้ ๓ ริมฝั่งแม่น้ำนันทิ ต่อมาบรรดาเทวดา มนุษย์ ตลอดจนจันตวัตถุทั้งหลายได้มาสักการะบูชา รอยพระพุทธรูป นอกจากนั้นประเพณีไหลเรือไฟยังจัดขึ้นเพื่อขอขมาลาโทษแม่น้ำที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูล และเป็นการเอาไฟเผาความทุกข์ให้ลอยไปกับสายน้ำ

ในช่วงใกล้ออกพรรษา ชาวบ้านจะเตรียมจัดเรือไฟ โดยเอาต้นกล้วยมาเสียบไม้ต่อกันให้ยาว วางสองแถว นำไม้ไผ่มาผูกไขว้เป็นตารางสี่เหลี่ยมและมัดด้วยลวดให้แน่นอน หลังจากนั้นก็จะเป็นที่ของผู้ออกแบบภาพบนแผงว่าจะสร้างสรรค์อย่างไร ต่อจากนั้นก็ให้นำจีวรเก่าของพระมาฉีกแล้วขโลม ด้วยน้ำมันให้ชุ่มพอประมาณนำไปผึ่งแดดประมาณ 6-7 วัน จนมีสีน้ำตาลเข้ม นำไปมัดและผูกด้วยลวด ภายในเรือจะนำกล้วย อ้อย เผือก มัน ฟ้านุ่น ฟ้าห่ม ใส่ไว้เพื่อเป็นทานให้แก่ผู้สัญจรไปมา

เมื่อถึงเวลาตอนเย็นชาวบ้านต่างพากันลงเรือและร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานพอตอนค่ำก็จุดไฟในเรือ ลาก

ไปกลางน้ำแล้วปล่อยให้เรือลอยไปเรื่อยๆ โดยยังมีการควบคุมเรืออยู่แต่พอพ้นเขตหมู่บ้าน ก็จะมีคนมาเอา
สิ่งของในเรือไปจนหมด

ระยะหลังได้มีการตัดแปลงการทำเรือไฟให้แปลกตา ใช้น้ำมันก๊าดหรือน้ำมันโซล่า แทนขี้ได้ แพหอยาก็
เปลี่ยนมาเป็นถังเหล็ก ใช้โครงเหล็กเพื่อความทนทานและตัดแปลงรูปร่างได้หลากหลาย จึงได้มีการจัดประกวด
เรือไฟขึ้น ในงานประเพณีได้รับพระราชทานไฟพระฤกษ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อความเป็นสิริ
มงคลด้วย

ในงานประเพณีไหลเรือไฟ จะมีความยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา แต่ก็มีข้อคิดและสาระที่แฝงอยู่นั้นก็คือ ชีวิต
มนุษย์เป็นอนิจจังเนื่องจากเมื่อมนุษย์เกิดมาก็ต้องดำเนินชีวิตไปด้วยความสุขและความทุกข์ แต่สุดท้ายมนุษย์
ทุกคนก็ต้องตาย ชีวิตดับสูญไปในที่สุด

แหล่งที่มาของข้อมูล

<http://www.9bkk.com/article/custom/custom25.html>

คำสำคัญ : ประเพณีไหลเรือไฟ

ที่มา : วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : นางสาวอัจฉราภรณ์ สียา

วันที่ : 2017-02-26

https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=415&code_db=DB0008&code_type=A001